

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source : สยามธุรกิจ			
Date : - 9 ส.ค. 2556	Page : 15	No :	56123230

ปรับราคา 'น้ำตาลทราย' หนึ่งจุดเปลี่ยนแห่งเออีซี



ใครที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจ อาจ จะคุ้นหูกับคำว่า ลอยตัวราคาน้ำตาล ลอยตัวก็คือปล่อยให้กลไกราคาเป็นไปตามดีมานด์-ซัพพลายในตลาด ต่างจากปัจจุบันที่ราคาน้ำตาลถูกควบคุมโดยรัฐ หมายความว่า ไม่ว่าจะราคาในตลาดโลกจะเป็นอย่างไรราคาน้ำตาลทรายในเมืองไทยก็ยังไม่ขึ้นในเรตที่โลกริม 23 บาท

ด้านหนึ่งดีสำหรับผู้บริโภค เพราะไม่ต้องเสี่ยงกับความผันผวนของราคา แต่ด้านหนึ่งอาจต้องเสี่ยงกับภาวะน้ำตาลขาดแคลน เนื่องจากถูกลักลอบขนออกไปขายในต่างประเทศซึ่งได้ราคาดีกว่า ซึ่งหากถูกลักลอบขนออกนอกประเทศมากๆ น้ำตาลในประเทศก็ขาดแคลน เมื่อขาดแคลน ราคาก็ต้องปรับขึ้น แม้การควบคุมของรัฐก็เอาไม่อยู่

เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กำลังจะเกิด จึงมีกระแสชี้ว่า ประเทศไทยอาจจำเป็นต้องลอยตัวราคาน้ำตาล ไม่นานวันใดที่ราคาน้ำตาลในเมืองไทยถูกกว่าข้างนอก ลาวเอ๋ย กัมพูชาเอ๋ย พม่าเอ๋ย อาจจะต้องเข้ามาแอบกว้านซื้อไปปล่อยต่อ

ล่าสุด สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ ก็ออกมาตอกย้ำเรื่องนี้ว่า รัฐบาลต้องลอยตัวราคาน้ำตาล หลังจากได้มีการศึกษาโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยอย่างละเอียด

โดยดร.วิโรจน์ ณ ระนอง และ คณะ ได้ชี้ให้เห็นว่า ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอาจทำให้น้ำตาลหายไปจากประเทศในช่วงที่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกสูงกว่าราคาในประเทศ

“เราเสนอให้รัฐเลิกควบคุมราคาน้ำตาล เมื่อรัฐเลิกควบคุมราคาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลหายไปจากตลาด



เมื่อเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อุตสาหกรรมน้ำตาลไทยจะต้องปรับระบบ
จากการควบคุมราคา มาเป็นระบบลอยตัว

“ปัจจุบันรัฐบาลกำหนดราคา
น้ำตาลในประเทศไว้ในราคาเดียว ข้อ
เสียของระบบนี้คือ ถ้าเมื่อไหร่ราคา
ตลาดโลกสูง ก็จะมีการลักลอบส่งออก
น้ำตาล ทำให้ปริมาณการบริโภคในประเทศขาดแคลน” ซีอีโอ เคเอสแอล กล่าว

ขณะที่สัญญาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม ดูเหมือนจะคล้อยตามแนวคิดนี้
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย รับทราบผล
การศึกษาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ำตาลทรายของทีดีอาร์ไอ ซึ่งเสนอ

อีกต่อไป แล้วหันมาควบคุมปริมาณแทน
คือควบคุมให้มีปริมาณน้ำตาลเพียงพอ
สำหรับการบริโภคและอุตสาหกรรมใน
ประเทศ หากทำได้ราคาน้ำตาลภายใน
ประเทศจะไม่สูงกว่าที่ควรจะเป็น นอก
จากนี้ เรายังเสนอให้รัฐอนุญาตให้นำ
เข้าน้ำตาลทรายโดยเสรีเพื่อป้องกันการ
รวมหัวกันตั้งราคาน้ำตาลที่สูงเกิน
ควร” ดร.วิโรจน์ กล่าว พร้อมอธิบายว่า
ภาชีนำเข้าน้ำตาลจากอาเซียนที่ลดลงทำ
ให้ยี่ปั้วนำเข้าน้ำตาลจากอาเซียนได้เสรี
โดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากโรงงานน้ำตาลใน
ไทยอย่างเดียว เมื่อภาชีต่ำ ก็สามารถขาย
ในราคาที่ดีได้

นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องมีการ
กำหนดน้ำตาลโควตา ก.เพราะโครงสร้าง
ใหม่เปิดให้มีการนำเข้าน้ำตาลอย่างเสรีซึ่ง

แนวทางการปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรมน้ำตาล

กระทรวงพาณิชย์	กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
เลิกควบคุมราคา แต่หันมาดูแลไม่ให้ มีการผูกขาด หรือ อضرارของกลุ่มผู้ผลิต	แยกบัญชีเป็นกองทุนย่อย สำหรับรักษาเสถียรภาพ โดยเฉพาะ โดยห้ามนำเงิน ส่วนนี้ไปใช้อย่างอื่น

ถ้าน้ำตาลในประเทศไม่เพียงพอก็สามารถ
นำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศได้ ผู้เล่นจะ
มีมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะโรงงานน้ำตาลไม่กี่แห่ง
สอดคล้องกับ จำรูญ ชินธรรมมิตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด
(มหาชน) หรือ KSL GROUP ที่กล่าวว่า

ให้ลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ และเปิด
ให้นำเข้าน้ำตาลแบบเสรี โดยการลอยตัว
ราคาน้ำตาลไม่กำหนดเพดานราคาขั้นต่ำ
หรือขั้นสูงไว้ แต่จะอ้างอิงราคาน้ำตาล
ตลาดโลกเหมือนกับราคาขายปลีกน้ำมัน

**เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งต้องปรับตัว
ตามกลไกเออีซี**